



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๖๗๔

ที่ ทส.๑๖๐๘.๓/ว ๙๙๖ ๑ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามที่กรมป่าไม้ได้มีหนังสือที่ ทส ๑๖๐๘.๓/ว ๓๑๘๐ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ขอให้
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสำนักและสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา จัดกิจกรรมวันต้นไม้
ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หรือที่เห็นสมควร นั้น

กรมป่าไม้ ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์
จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสำนักและสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยพร้อมเพรียงกัน
ทั่วประเทศ ทั้งนี้ อธิบดีกรมป่าไม้จะเป็นประธานที่จังหวัดเชียงราย รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายปรมินทร์ วงศ์สุวรรณ)
จะเป็นประธานที่จังหวัดนครราชสีมา รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นางอำนวยการพร ชลดำรงกุล) จะเป็นประธานที่
จังหวัดกาญจนบุรี รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายจิระศักดิ์ ชูความดี) จะเป็นประธานที่จังหวัดระนอง โดยให้แต่ละ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสำนักและสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา อาจพิจารณาจัดร่วมกับกับ
ศูนย์ป่าไม้ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งในพื้นที่รับผิดชอบ หรืออาจแยกกันจัดในแต่ละจังหวัดก็ได้ ในส่วนพิธีการ
ให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมแบบประหยัด และขอให้ข้าราชการ พนักงานทุกคนไปร่วมปลูกต้นไม้และ
ลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ ในเว็บไซต์กรมป่าไม้ <https://plant.forest.go.th/> ด้วย

๒. สำหรับ ...

๒. สำหรับผู้ตรวจราชการ ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางพร้อมทั้งข้าราชการ พนักงานในสังกัด ให้ประสานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสำนัก หรือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา เพื่อพิจารณาร่วมงานตามความเหมาะสม หากมีความจำเป็นไม่สามารถไปร่วมงานได้ ให้ปลูกต้นไม้ ในสถานที่สะดวกตามความเหมาะสม พร้อมลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ในเว็บไซต์กรมป่าไม้ดังกล่าว แล้วรายงานให้ต้นสังกัดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ



(นายอรรถพล เจริญชันษา)

อธิบดีกรมป่าไม้